

**UBND TỈNH TÂY NINH  
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP  
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC  
PHÁP LUẬT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 527 /HĐPH  
V/v hướng dẫn công tác phổ  
biến, giáo dục pháp luật trên địa  
bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020

Tây Ninh, ngày 09 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:

- Các ngành thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh;
- Các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh;
- Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố.

Nhằm kịp thời triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 đạt được yêu cầu, tiến độ đã đề ra; Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Tây Ninh hướng dẫn công tác PBGDPL tại địa phương trong năm 2020 như sau:

1. Đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương rà soát lại các Kế hoạch công tác PBGDPL của cấp trên, khẩn trương ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, đảm bảo thực hiện triệt để, có hiệu quả quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch số 2435/KH-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kịp thời ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình, đề án về PBGDPL năm 2020 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Tăng cường tổ chức PBGDPL về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, cụ thể như sau:

- Chú trọng quán triệt, phổ biến, vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Tập trung tuyên truyền Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; pháp luật về bảo vệ môi trường; pháp luật về an toàn thực phẩm; pháp luật về xử lý các hành vi lợi dụng dịch do vi rút nCoV gây ra để trục lợi.

- Tổ chức quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Kịp thời tuyên truyền, giới thiệu 11 Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, gồm: Bộ luật Lao động; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Thư viện; Luật Dân quân tự vệ; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Chứng khoán; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

- Tuyên truyền, giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, ngành mình.

#### 4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng các hình thức phù hợp:

- Cập nhật và đăng tải toàn văn nội dung văn bản luật trên Cổng thông tin điện tử của sở, ban, ngành, địa phương để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

- Kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung, tinh thần của văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản luật và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của sở, ngành, địa phương để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

- Biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần văn bản. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin; hỏi đáp pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; tổ chức các chương trình đối thoại chính sách pháp luật; phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở...

- Đổi mới hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và các hình thức phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

**5. Tăng cường PBGDPL cho các đối tượng đặc thù quy định tại Luật PBGDPL năm 2012.**

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh PBGDPL cho các đối tượng đặc thù thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Nội dung, hình thức PBGDPL cho các đối tượng đặc thù như sau:

+ PBGDPL cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới và ngư dân: Căn cứ vào đặc điểm của từng đối tượng mà tập trung vào các quy định pháp luật về dân tộc, tôn giáo, trách nhiệm tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh, quốc phòng, biên giới, chủ quyền quốc gia, biển, đảo, tài nguyên, khoáng sản và các lĩnh vực pháp luật khác gắn liền với đời sống, sản xuất của người dân... Chú trọng thực hiện thông qua hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý lưu động; tư vấn pháp luật; cung cấp miễn phí thông tin, tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép PBGDPL trong các hoạt động văn hóa truyền thống.

+ PBGDPL cho người lao động trong các doanh nghiệp: Tập trung vào quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, pháp luật về việc làm, an toàn vệ sinh lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, pháp luật công đoàn và các quy định khác của pháp luật về lao động. Chú trọng thực hiện thông qua việc phổ biến trực tiếp, niêm yết các quy định pháp luật tại nơi làm việc, tủ sách pháp luật, giỏ sách pháp luật, tờ gấp, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

+ PBGDPL cho nạn nhân bạo lực gia đình: Tập trung vào các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình. Chú trọng thực hiện thông qua hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật miễn phí, PBGDPL trực tiếp tại nơi tạm lánh, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

+ PBGDPL cho người khuyết tật: Tập trung vào các quy định pháp luật về quyền của người khuyết tật; chế độ, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật và các quy định khác của pháp luật liên quan đến người khuyết tật. Chú trọng thực hiện bằng hình thức, phương thức, phương tiện, tài liệu phù hợp với từng loại đối tượng người khuyết tật.

+ PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: Tùy theo từng đối tượng mà tập trung vào các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính; pháp luật về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Chú trọng thực hiện thông qua chương trình học pháp luật, giáo dục công dân và lồng ghép trong chương trình học văn hoá, học nghề, giáo dục tái hòa nhập cộng đồng; phổ biến thông tin thời sự, chính sách; sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm đồng đẳng và các hình thức phù hợp khác.

+ PBGDPL cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo: Tập trung vào các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính. Chú trọng thực hiện thông qua hình thức phổ biến pháp luật trực tiếp; sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức phù hợp khác.

**6.** **Đẩy mạnh giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân:** Nội dung giáo dục pháp luật phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, phù hợp với mục tiêu giáo dục, ngành nghề đào tạo thông qua giáo dục chính khóa, giáo dục ngoại khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

**7.** Thường xuyên rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân củng cố, kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL đủ thành phần theo quy định tại Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp PBGDPL và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg. Kịp thời đề nghị thay đổi thành viên Hội đồng khi có sự thay đổi về nhân sự trong cơ quan, tổ chức.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp BGDPL cấp tỉnh, cấp huyện và Ban Thư ký Hội đồng trong tư vấn, xác định mục tiêu, hoạt động và điều phối nguồn lực; tăng cường trách nhiệm của thành viên và cơ quan thường trực Hội đồng trong tham mưu triển khai nhiệm vụ PBGDPL của Thủ trưởng sở, ngành, đoàn thể, địa phương. Phát huy vai trò nòng cốt của ngành Tư pháp, người làm công tác pháp chế, công chức Tư pháp - Hộ tịch trong tham mưu, điều phối, tổ chức các hoạt động PBGDPL.

**8.** **Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương** bảo đảm có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tốt.

Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; cung cấp đủ tài liệu, khai thác triệt để ưu thế của công nghệ thông tin, kỹ thuật số để nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác PBGDPL. Bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ làm công tác PBGDPL biết tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ, ưu tiên từ nguồn tại chỗ, người dân tộc thiểu số để tạo nguồn bổ sung tại vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Thường xuyên rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 và Khoản 1 Điều 37 Luật PBGDPL năm 2012. Trường hợp báo cáo viên pháp luật từ chối thực hiện hoạt động PBGDPL theo sự phân công của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 03 lần trở lên thì làm thủ tục đề nghị miễn nhiệm theo quy định tại Khoản d Điều 4 Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

**9.** Bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất) thực hiện công tác phổ biến văn bản pháp luật theo quy định của Luật PBGDPL năm 2020 và chỉ đạo của cấp trên.

Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; ưu tiên triển khai các nguồn lực tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng biên giới, địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật và trọng yếu về an ninh quốc phòng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các tổ chức luật sư, luật gia, người làm công tác pháp luật tham gia PBGDPL cho nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện thực hiện chính sách, pháp luật, vận động nhân dân, thành viên, hội viên tuân thủ và chấp hành pháp luật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tại cơ sở.

**10.** Thực hiện báo cáo công tác PBGDPL thường xuyên, đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên đảm bảo đầy đủ, đúng tiến độ theo quy định.

- Thời gian gửi báo cáo:

+ *Đối với báo cáo định kỳ:*

. Báo cáo công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2020: Gửi về Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh trước ngày **15/5/2020**.

. Báo cáo công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020: Gửi về Sở Tư pháp trước ngày **15/11/2020**.

. Báo cáo tự đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL năm 2020: gửi về Sở Tư pháp trước ngày **31/01/2021**.

+ *Đối với báo cáo đột xuất:* Theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

- Đối với các báo cáo phải thực hiện theo đề cương và có phụ lục kèm theo thì phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo đề cương, phụ lục.

**11.** Về khen thưởng thành tích công tác PBGDPL năm 2020: Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 142/HDLN-HĐPH-SNV ngày 17/01/2020 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh và Sở Nội vụ về việc xét khen thưởng công tác PBGDPL; các cấp, ngành đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đảm bảo đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Tư pháp trước ngày **15/12/2020**.

Trên đây là hướng dẫn công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2020 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh. Đề nghị Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố ban hành văn bản hướng dẫn công tác PBGDPL trên địa bàn cấp huyện và cấp xã. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan, doanh nghiệp, địa phương phản ánh

về Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh (qua Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng, ĐT: 3812647) để kịp thời tháo gỡ./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: VP, PBGDPL.

**TM. HỘI ĐỒNG  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP  
Nguyễn Hoàng Nam**